



ACC 6711/005

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรก ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ACC-W2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2)

2. ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip)

ตามที่บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ACC-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 447,685,208 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 (Record date) และได้กำหนดรายละเอียดสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นรองรับของบริษัทฯ ได้ 4 ครั้ง โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่สองวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่สาม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 16 พฤษภาคม 2570 (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้าย ก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิเดิม นั้น

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรก ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ACC-W2) ดังนี้

### สำหรับใช้สิทธิครั้งที่ 1

#### 1. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

วันที่ 22 และ 25-28 พฤศจิกายน 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ

#### 2. วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

### 3. อัตราและราคาการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1.22283 หุ้น  
ราคาการใช้สิทธิ 0.81776 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

### 4. ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### 5. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิฑู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8000 ต่อ 8226, 8263,8264 และ 8085 (เจริญ สุขสกุล และ มณฑา บุญลาภวงศ์สกุล)

E-mail : [cd@uobkayhian.co.th](mailto:cd@uobkayhian.co.th)

### 6. วิธีการใช้สิทธิ

ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ต้องดำเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามรายละเอียด ดังนี้

6.1 แบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของตัวแทนที่ [www.ustrade.co.th](http://www.ustrade.co.th) และบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://acc-plc.com/ir-info-download/>

6.2 หลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิ ทั้งนี้ กรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะประสงค์จะใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็น และกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

### 6.3 เอกสารประกอบการใช้สิทธิ

### กรณีบุคคลธรรมดา

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- บุคคลธรรมดาต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### กรณีนิติบุคคล

- นิติบุคคลสัญชาติไทย: สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนนิติบุคคล กรณีมีการมอบอำนาจต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
- นิติบุคคลต่างด้าว: สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ
- คัสโตเดียน: สำเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ

## 7. วิธีการชำระเงิน เอกสารการชำระเงิน / หลักฐานการชำระเงิน

### 7.1 การชำระเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารต่าง ๆ

ชำระโดยการเลือกจ่ายบิล ผ่าน Mobile Application ของธนาคารต่างๆ (โดยยกเว้น ธนาคารกสิกรไทย / KBANK) โดยจะต้องเลือกชำระค่าสินค้า และบริการ ให้แก่ผู้ให้บริการให้ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ค้นหาจาก Biller ID: 010754800005698)

ธนาคาร / สาขา	:	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี	:	กระแสรายวัน
ระบบการโอนเงิน	:	Bill Payment
Comp Code *	:	6056
Biller ID *	:	010754800005698
Ref.1 *	:	เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลัก)
Ref.2 *	:	เลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) / เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขที่ใบต่างด้าว(แล้วแต่กรณี)

และระบุยอดเงินค่าจองซื้อที่ต้องการชำระให้ถูกต้อง (ระบุ 1 ทะเบียนผู้ถือหุ้น ต่อ 1 รายการ) โดยผู้จองซื้อสามารถดำเนินการโอนเงินได้ในระหว่างตั้งแต่ระหว่างเวลา 8.30 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

7.2 ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้สิทธิ **กรอกข้อมูลในใบนำฝาก (Bill Payment Pay-in Slip)** ที่แนบมาพร้อมกับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธินี้เท่านั้นโดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขหนังสือเดินทาง และ ชำระเงินสด ได้ที่

บมจ. ธนาคารยูโอบี ทุกสาขาทั่วประเทศ (Company Code 3630)

ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

ทั้งนี้ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโอนเงิน ครั้งเดียว ต่อใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ โดยสามารถชำระเงินใช้สิทธิได้ในระหว่างเวลา 9.00 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

7.3 กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ใช้สิทธิ และชำระค่าหุ้นด้วย เช็ค/ตราพท์/แคชเชียร์เช็ค/ตัวแลกเงิน ธนาคาร จะต้องสามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพฯ ภายใน 1 วันทำการ เท่านั้น โดยขีด

คร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” และนำเข้าฝากผ่านระบบ Bill Payment ไม่เกินวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 เวลา 11.00 น

7.4 กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้สิทธิ และชำระค่าหุ้นโดยการโอนผ่านระบบบาทเนต

(BAHTNET) โปรดส่งจ่าย ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์" เลขที่บัญชี 958-363-055-0 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยสามารถชำระเงินค่าใช้สิทธิได้ในระหว่างเวลา 9.00 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

ในการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิด

จากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมดด้วยตนเอง รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ธนาคารผู้รับโอนปลายทางเรียกเก็บจากรายการโอน

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้รับมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น และเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับจองทางไปรษณีย์และไม่รับการชำระด้วยเงินสด

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นโปรดพิจารณาจากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ กรุณาติดต่อสอบถามตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามรายละเอียดในข้อ 5. ข้างต้น ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น..ถึง 17.00 น.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล)

กรรมการผู้จัดการ

โทร. 02-2191642